



พระราชโฆวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา 2524
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2525*

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาทำพิธีมอบปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวาระที่สี่ ขอแสดงความชื่นชมกับท่านผู้ทรงคุณวุฒิและบรรดาบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ

ที่แล้วมา ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้เป็นใจความว่า บัณฑิตจำเป็นจะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ ทั้งด้วยการศึกษาค้นคว้าตามหลักวิชา ทั้งด้วยการศึกษาพิจารณา สังเกตจดจำจากบุคคลและประสบการณ์ และยังพูดด้วยว่า ในการศึกษาสังเกตตามนัยนั้น บุคคลไม่ควรมีความถือตัวประมาทหมิ่นผู้อื่น หากควรเปิดตาเปิดใจให้กว้างขวาง นับถือความรู้ความคิดของเขว่าเป็นครู เป็นบทเรียนของตน พร้อมกันนั้นก็ควรประพฤติตัวเป็นคนสุจริต มีใจจริง มีเมตตาอารีรอบ เพื่อให้ตนเองเป็นครู เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้อื่นได้อย่างแท้จริงด้วย

วันนี้ ใครจะปรารภกับท่านทั้งหลายว่า การจะใช้วิชาความรู้ของเราให้ได้ประโยชน์นั้น ควรจะอย่างไร วิชาการเป็นของดีในตัว แต่เมื่อนำมาใช้อาจให้ผลทางวิฉะนะ คือทางสร้างสรรค์ก็ได้ ให้ผลทางหายนะ คือทางทำลายก็ได้ เหมือนยารักษาโรคโดยมาก ถ้าใช้ถูกก็รักษาโรคหาย ถ้าใช้ผิดก็เป็นอันตรายได้ต่าง ๆ จึงต้องเรียกว่ายาอันตราย เพื่อเตือนให้ผู้ใช้อย่างระมัดระวัง การใช้วิชาการทั้งหลาย สำคัญและขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้ ผู้ตั้งใจปรารถนาจะใช้วิชาให้เป็นประโยชน์ สร้างสรรค์จะต้องตั้งอยู่ในคุณความดี ให้คุณความดีเป็นพื้นฐานแห่งความประพฤติทุก ๆ อย่าง ตลอดเวลา อบรมความคิดจิตใจให้ใฝ่ดีใฝ่เจริญ ให้หนักแน่นมั่นคง เทียงตรงเป็นกลาง ไม่เอนเอียง

*เป็นวันที่บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร



หวั่นไหวด้วยอคติ ทั้งรู้จักคิดพิจารณาเหตุผลและความถูกต้องเป็นธรรม ก็จะทำให้เกิดปัญญาสามารถ
หยั่งทราบเรื่องราวและปัญหาต่าง ๆ ได้โดยกระจ่างแจ่มชัด ช่วยให้สามารถนำวิชาการมาใช้ให้สำเร็จ
ประโยชน์ได้โดยสมบูรณ์ จึงขอให้บัณฑิตได้นำไปศึกษาพิจารณาเป็นแนวทางในการใช้วิชาปฏิบัติงาน
ของท่านต่อไป

ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีความเจริญมั่นคงในหน้าที่การงานและในการครองชีวิต
ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความสุขความสวัสดิ์จงทั่วกัน